

• CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN LÀM VIỆC GIỮA  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
VÀ**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI**

Thời gian làm việc: 8h, thứ 4 ngày 15 tháng 7 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh  
Thành phần:

1. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện Ban Giám hiệu:

TS. Dương Duy Đồng – Phó Hiệu trưởng;

cùng các thầy cô giáo là trưởng phó các Phòng, Khoa của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội:

Ban Giám hiệu:

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh – Hiệu trưởng

TS. Trần Duy Kiều – Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Anh Huy – Phó Hiệu trưởng

cùng các thầy cô giáo là trưởng phó các Phòng, Khoa, Trung tâm của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (tổng số 25 người).

Nội dung làm việc: Đoàn công tác của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đến Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi và học tập kinh nghiệm Đào tạo Đại học, Đào tạo sau đại học, Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế của Trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường, đồng thời mong muốn được hợp tác về các lĩnh vực Đào tạo, Nghiên cứu Khoa học với Trường.

**NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA BUỔI LÀM VIỆC**

TS. Dương Duy Đồng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, Giới thiệu tổng quan về Cơ cấu tổ chức, lịch sử trường, lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của trường từ khi thành lập trường đến nay.

Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay đào tạo Đại học có 53 ngành, đào tạo Sau đại học có 15 ngành. Tổng số sinh viên của trường khoảng 25.000, trong đó số học viên cao học là 2.000. Số lượng giảng viên biên chế của trường khoảng 700, số lượng giảng viên hợp đồng là 300.

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh – Hiệu trưởng, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giới thiệu thành phần đoàn tham dự buổi làm việc, giới thiệu tổng



quan về trường, các lĩnh vực Đào tạo, Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế của trường, đồng thời nêu rõ mục tiêu của Trường mong muốn được Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm đào tạo Đại học, Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế của trường. Hai Trường gắn kết sự hợp tác, chia sẻ về chương trình học đào tạo, hệ thống tài liệu học tập như giáo trình bài giảng.

Đề nghị ký kết kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa hai trường

TS. Lê Quốc Tuấn, Trưởng Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về lĩnh vực đào tạo đại học và sau đại học của Khoa Tài nguyên và Môi trường. Khoa Tài nguyên và Môi trường được thành lập từ năm 2009, hiện nay Khoa có 5 bộ môn: Bộ môn Quản lý Môi trường, Công nghệ Môi trường, Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên, Tài nguyên và Thông tin Địa lý Ứng dụng, Khoa học Môi trường. Số lượng sinh viên của khoa khoảng 2400, số lượng học viên Cao học là 400. Hướng đào tạo tập trung là Môi trường nông nghiệp. Sinh viên của Khoa vào trường với số điểm cao nhất trường, sinh viên ra trường hầu hết có việc làm, tuy nhiên dự tính trong tương lai sẽ dư thừa cử nhân và kỹ sư môi trường do đào tạo ồ ạt và số lượng nhiều, đầu ra hạn hẹp.

TS. Trần Duy Kiều – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, mong muốn Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. đề nghị ký kết hợp tác lâu dài với nhà trường về các lĩnh vực trên.

PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa Phó trưởng phòng Quản lý và Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về vấn đề Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế của Trường, mong muốn mời Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho sinh viên tham gia các lớp ngắn hạn liên kết với nước ngoài của trường. Về vấn đề Nghiên cứu khoa học, hiện kinh phí cấp cho việc thực hiện đề tài chủ yếu từ Bộ Khoa học Công nghệ, hầu như không có đề tài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề tài được thực hiện chủ yếu tại các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, hướng đề tài chủ yếu về Môi trường Nông nghiệp. Để có thể hỗ trợ học viên cao học khi triển khai đề tài, khi phê duyệt đề tài, dự án nhà trường yêu cầu phải có sản phẩm đào tạo.

TS. Hoàng Anh Huy – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, mong muốn Trường Đại học Nông Lâm chia sẻ kinh nghiệm tuyển sinh đào tạo sau đại học.

TS. Dương Duy Đồng – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về tuyển sinh và đào tạo Sau đại học. Đào tạo sau đại học của trường được thực hiện từ năm 1993, hiện nay Trường có 15 ngành đào tạo sau đại học, năm 2016 sẽ mở thêm ngành cao học Kỹ thuật môi trường và CN hóa học, mở đào tạo tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới. Theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục, hàng năm nhà trường tuyển sinh đào tạo sau đại học khoảng 500 học

viên. Số lượng học viên cao học của trường chủ yếu là Kinh tế Nông nghiệp.

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, mong muốn được Trường Đại học Nông Lâm chia sẻ về nguồn kinh phí hỗ trợ cho học viên thực hiện đề tài lĩnh vực môi trường.

TS. Lê Quốc Tuấn, Trường Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về nguồn kinh phí cho đề tài cao học lĩnh vực môi trường là do học viên cao học thực hiện các đề tài, dự án của thầy cô hướng dẫn. Số lượng thầy cô của khoa có trình độ hướng dẫn cao học không nhiều, Khoa và Trường phải mời thêm các thầy cô có trình độ và kinh nghiệm của các đơn vị ngoài trường cùng hướng dẫn.

TS. Nguyễn Bá Dũng, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, được biết cuối năm 2015 Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ khối các trường đại học tại trường, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ được kết nạp làm thành viên mới của Câu lạc bộ đây sẽ là cơ hội mới để mở rộng hợp tác giữa 2 trường, khi đó hai trường có thể thảo luận để đi đến ký kết biên bản ghi nhớ sự hợp tác giữa 2 Trường.

TS. Dương Duy Đồng – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ khối các trường đại học vào thời gian trước ngày 17 tháng 11, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, Trường sẽ gửi thông báo và giấy mời tới Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng tham gia, các vấn đề hợp tác sẽ xem xét và trình Hiệu Trường để ký kết hợp tác với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Sau khi trao đổi, thảo luận giữa Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hai bên thống nhất các nội dung sau:

- Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Phát triển hợp tác nâng cao năng lực về đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ trên cơ sở bình đẳng và lợi ích chung của hai trường.

#### **Nội dung hợp tác giữa hai trường**

##### **Về đào tạo:**

- Liên kết xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
- Hai bên giới thiệu cho nhau các chuyên gia, giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo đại học, thạc sỹ và tiến sỹ và công nhận giờ giảng dạy của hai Bên.



- Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên 2 trường.

- Trao đổi cơ sở học liệu, thông tin thư viện, chương trình đào tạo theo các hệ đào tạo, bậc đào tạo, hướng tới công nhận tín chỉ đào tạo giữa hai trường.

- Trao đổi kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, đánh giá chương trình, đơn vị đào tạo.

- Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại các địa phương.

#### **Về Khoa học công nghệ:**

- Phối hợp tổ chức, tham gia các chương trình Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu và phương pháp đào tạo trên lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

- Hợp tác xây dựng thực hiện các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu và các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyên giao công nghệ.

- Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, phối hợp tăng cường công bố kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ giữa hai trường.

#### **Hợp tác phát triển:**

- Giới thiệu, quảng bá thương hiệu hai Trường trong hệ thống mạng lưới các trường đại học khu vực và quốc tế.

- Trao đổi giảng viên, sinh viên nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảng viên của hai trường.

- Tham gia các chương trình, sự kiện của hai bên.

Hai trường thống nhất xem xét các điều khoản trong Bản ghi nhớ Hợp tác giữa hai trường và sẽ tiến hành ký kết trong thời gian tới.

Buổi làm việc kết thúc vào 1h cùng ngày./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



TS. Dương Duy Đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI  
HIỆU TRƯỞNG



PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh